



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ อนุมัติให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษารัฐบาล เพื่อมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นั้น

บัดนี้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้แจ้งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ ราย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้แจ้งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มวิชาเอกทัศนศิลป์ จำนวน ๑ ราย ที่แสดงความจำนงสมัครใจมาขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศฉบับนี้ให้มีอายุการขึ้นบัญชีเท่ากับบัญชีเดิม

การบรรจุและแต่งตั้งให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ไปรายงานตัว ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศนี้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
๒. ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
๓. ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนดวัน เวลา ที่กำหนด
๔. ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดไว้

ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารเป็นเท็จ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งและเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับที่ สอบแข่งขัน ได้ในบัญชี (เดิม)	สถานศึกษาที่จะ บรรจุและแต่งตั้ง	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวญาณิศา สุดแดน	๒๒	บ้านกลางพิทยาคม	๔๓๖๗๑	ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา นครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มวิชาเอกทัศนศิลป์

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับที่ สอบแข่งขัน ได้ในบัญชี (เดิม)	สถานศึกษาที่จะ บรรจุและแต่งตั้ง	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวผดุงขวัญ มูลคำ	๕	บางกระทุ่มพิทยาคม	๔๓๓๗๖	ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

